



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศนโยบายโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เท่าที่จำเป็นได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เยี่ยมชม เฟซบุ๊กเพจ “โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑” และผู้เข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ ของโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เช่น การขอหนังสือรับรองทางการศึกษา การขอย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน การรับสมัครนักเรียน การติดต่อสอบถามผ่านเฟซบุ๊ก

๒. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้มาติดต่อใช้บริการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์และใช้บริการ เฟซบุ๊กเพจ “โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑” ได้แก่ หัวข้อที่ผู้รับบริการติดต่อสอบถาม จำนวนครั้ง วันที่ และเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์จะนำข้อมูลที่ได้นี้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

๓. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จะมีให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้า เป็นต้น

๕. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้จำกัดการเข้าถึงงานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ กำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

๖. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเจนณรงค์ วิธิตี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์